

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

## Cần Thơ thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

◆ HỒNG DUYÊN

Từ năm 2016 đến nay, thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với nhiều kết quả tích cực; góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đảng trong thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản và theo đúng kế hoạch. Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nổi bật như: thực hiện mô hình

*Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai đa dạng bằng nhiều hình thức, có sức lan tỏa mạnh mẽ.  
Ảnh: Mỹ Kha.*



biên soạn sổ tay Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát động phong trào “tự soi, tự sửa”; một số nơi tổ chức kể chuyện Bác Hồ trong sinh hoạt chi bộ, sau đó đảng viên tự soi rọi bản thân để thấy những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua, tập thể Chi bộ đóng góp ý kiến xây dựng... 100% cơ quan, đơn vị duy trì việc đưa nội dung việc học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ cơ quan, đơn vị.

Năm 2020, thực hiện Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 178-KH/TU ngày 16/12/2019 về học tập chuyên đề “*Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” để triển khai và tổ chức thực hiện. Ngày 17/12/2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 bằng hình thức trực tuyến tới 96 điểm cầu Đảng bộ trực thuộc Thành ủy và các xã, phường, thị trấn cho hơn 9.000 cán bộ chủ chốt tham gia học tập. Đồng thời, chỉ đạo sau hội nghị cấp thành phố, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc và đảng ủy xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, học tập, thực hiện Chuyên đề năm 2020 cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đảng bộ. Tùy điều kiện từng nơi có thể mở rộng thêm đối tượng và tổ chức các lớp học cho phù hợp, hiệu quả. Sau học tập, cán bộ, đảng viên các cấp tham gia viết thu hoạch cá nhân; đăng ký nội dung học tập và làm theo năm 2020, đạt 97%. Ngoài ra, các cơ quan hành chính Nhà nước tổ chức sinh hoạt nội dung chuyên đề năm 2020 gắn với các yêu cầu trong Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”;

đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới.

Nhìn chung, sau gần 5 năm nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, mặc dù còn một số việc, kết quả chưa được như yêu cầu đề ra, nhưng vẫn có đủ cơ sở để khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào cuộc sống. Việc học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, toàn thành phố đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Giai đoạn 2016 - 2020, có 702 tập thể và 1.177 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thành phố tuyên dương, khen thưởng; đặc biệt, có 01 tập thể và 03 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2021, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; gắn với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành như: Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021);...

Tiếp tục đổi mới và tăng cường tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh. Tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, phương hướng, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy giải quyết, xử lý những vụ việc, vấn đề gây bức xúc, nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội... để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có kết quả cụ thể và giải quyết dứt điểm.

Phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện và làm cơ sở để đánh giá kết quả công tác hàng năm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đặc biệt là chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa trong các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tăng cường việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là trong thực hiện các khâu đột phá, các chương trình trọng điểm của thành phố nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng của thành phố thời gian tới■



# Xuân ca

⇒ TRẦN THI

*Trên đường về hôm nay  
Nắng vàng tươi đẹp quá  
Hàng cây xanh màu lá  
Rộn ràng lòng vui thay*

*Nhìn một áng mây bay  
Mơ bầu trời cao rộng  
Ước ao những dòng sông  
Êm đêm hoài không sóng*

*Sắp tàn rồi mùa đông  
Đêm dài không ở lại  
Ngày luôn nắng ấm nồng  
Cây đời xanh tươi mãi*

*Hòa vào trong bóng ngày  
Gió reo mừng năm mới  
Khúc xuân ca mở hội  
Men tình say đắm say.*